

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

TU – อย่างน้อยๆ ก็ไปต่อได้อีก 2

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ต้องอ่านให้เป็นชื่อย่อว่า “ทียู” เท่านั้นนะครับ อย่าอ่านให้เป็นคำ

ไม่เช่นนั้น อาจจะออกว่า ตู หรือ ตู๋ เอาได้ เดี่ยวจะมีการเคื่องๆ กันเอาเปล่าๆ แล้วส่วนที่บอกว่า อย่างน้อยๆ ก็ไปต่อได้อีก 2 นั้น ไม่ใช่ 2 ปีนะครับ... แต่บังเอิญด้วย รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ตามทฤษฎีแล้วนั้น จะไปได้อีกประมาณ 2 บาท จากราคาปิดวันศุกร์ ก็เลยต้องจั่วหัวมาแบบนี้ไว้ก่อน แล้วค่อยไปอ่านในพาร์ท ของความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค เอาอีกทีก็แล้วกันนะครับ... ส่วนเรื่องของตลาด ถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว ก็ต้องลองแยกๆ กันคิดหนึ่งก็ดีนะครับ หากท่านใดสนใจทางด้านปัจจัยพื้นฐานมากกว่า ถ้าอ่านบทวิเคราะห์ ทางด้านปัจจัยทางเทคนิคของเหนือเมฆ ที่เขียนไว้ใน Trading Today และ At The Chart Room แล้วนั้น ก็อาจ จะต่างกับแนวโน้มทางปัจจัยพื้นฐานอาเลยก็ว่าได้... ก็ไม่แนเหมือนกันว่าในตอนนี ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน จะมองว่าตลาด หรือ SET Index ควรจะอยู่ระดับใด หรือ ถ้าจะมีการอ่อนตัว จะอ่อนตัวลงไปแค่ไหน ถึงจะ อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน... แต่ในทางเทคนิค ก็ต้องว่ากันไปตามรูปแบบของ Pattern ที่ออกมา แล้วมีแนวโน้ม ที่อาจจะลงลึกๆ ได้ หรือ อย่างน้อยๆ ระดับ 1520+/- เหนือเมฆขอคาดไว้ก่อนว่า ยังน่าจะ มีโอกาสได้เห็น และก็ยังไม่ว่า โอกาสจะลงต่ำกว่า ระดับดังกล่าว มีความเป็นไปได้ อยู่เหมือนกันนะครับ อาจจะลงไปทดสอบ 1500+/- เลย หรือ ถ้าต่ำกว่า 1500 ด้วยเลยนั้น ก็ไม่แปลกใจในเชิงเทคนิคด้วยนะ แต่ยังไม่เสีย ไม้ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม จะต้องลงไม่ต่ำกว่า 1450 เท่านั้น ถึงจะขยับอกได้ว่า ไทยยังไปได้ต่ออยู่

ดูตามเกม... จริงๆ หลายๆ ท่าน อาจจะบอกว่า ก็แค่เล่นตามเกมของค่าเงินบาทเท่านั้น

เด่วพอเงินบาทแข็งค่าขึ้นมา ก็อาจจะจบเกมแล้วก็ไปได้... แต่ดูทรงแล้ว ของอย่างนี้ ต้องดูกันยาวๆ หน่อย

แนวรับ : ... 18.6-18.2 หรือ **ต้องไม่ต่ำกว่า 18.0** ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 21.0-21.5 และ อาจจะมองยาวๆ ได้ถึง 23.0

Price Chart...(TU)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TU... จากการผ่านระดับ 18.0 ขึ้นมาได้ ก็จะถือว่าเป็นการผ่านแนวต้านที่เป็น Neck Line ของรูปแบบ Head & Shoulder Bottom ซึ่งนั่นแปลว่า ภาพของแนวโน้มขาสูงที่เป็นมาก่อนหน้านั้นนั้น น่าจะเจอบottom ต่ำสุดไปแล้ว และแนวโน้มขาสูงนี้ น่าจะจบลงไปแล้ว และยังสามารถผ่านแนวต้าน ที่เป็นกรอบขาสูงมาได้ ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดี... แต่ทั้งนี้ ระยะสั้น ก็ต้องเฝ้าระวังลงมาต่ำกว่า 18.0 อีกครั้งด้วยนะ ไม่เช่นนั้น ยังไม่เฝ้า และด้วยรูปแบบของ Price Pattern หัวและไหล่ตามภาพ การผ่าน 18.0 มาแล้วยืนได้ เป้าหมายของ Pattern นี้ อย่างน้อยๆ ก็น่าจะสามารถลุ้นได้ถึง 21.0... และยิ่งถ้า ขึ้นถึงได้ โอกาสขึ้นต่อเนื่องถึง High เดิมที่ 23.0 ก็มีได้